

BÁO CÁO

Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Kế hoạch 28/KH-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017; Hội đồng PHPBGDPL thị xã Bỉm Sơn báo cáo tình hình thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn 6 tháng, năm 2017 như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Công tác tuyên truyền pháp luật:

1.1. Tuyên truyền qua hội nghị:

Đã xây dựng và triển khai Kế hoạch 04/KH-UBND ngày 03/4/2017 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của thị xã đến các ngành và UBND các xã, phường. Trong 6 tháng đầu năm 2017, phòng Tư pháp đã tham mưu cho UBND thị xã ban hành kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 27/02/2017 về tập huấn nghiệp vụ kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Đã mở 01 lớp tập huấn cho 137 tuyên truyền viên cơ sở về bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL. Tại UBND xã, phường tiến hành tuyên truyền Luật Khiếu nại- Tố cáo, luật Tiếp Công dân và một số văn bản khác với 05 hội nghị với 1.768 người tham gia

1.2. Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, phát lại truyền hình:

UBND thị xã giao phòng Tư pháp phối hợp với Đài Truyền thanh, truyền hình thị xã tổ chức phát sóng thường xuyên về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản pháp luật khác để các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tham gia nghiên cứu tìm hiểu.

Tiếp tục duy trì tuyên truyền Luật Khiếu nại- Tố cáo, Luật Tiếp Công dân, Luật An toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật mới, các văn bản pháp luật quan trọng của Tỉnh, Thị xã được phổ biến thông qua hệ thống truyền thanh, truyền hình của Thị xã 75 buổi; các xã, phường 268 buổi, duy trì lịch phát thanh 4 buổi/tuần; duy trì phát sóng chuyên mục Hỏi - Đáp pháp luật trên hệ thống Đài Truyền thanh, truyền hình thị xã .

2. Tuyên truyền thông qua Hoà giải cơ sở:

Tiếp tục thực hiện luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thị xã, 6 tháng, năm 2017, UBND các xã, phường phối hợp với MTTQ đã tổ chức kiện toàn các tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở theo đúng quy định, đồng thời tổng hợp báo cáo danh sách đề hướng dẫn hoạt động. Hiện nay thị xã có 65 tổ hoà giải với

342 hoà giải viên, ở 100% khu phố, thôn, xóm và hoạt động có hiệu quả ở 8/8 xã, phường. Các tổ hoà giải tích cực thực hiện công tác, nhiệm vụ và hoàn thành công việc được giao, 6 tháng đã tiến hành hòa giải 30 vụ, việc, trong đó hòa giải thành 30 vụ. Đạt 100% vụ việc.

3. Tuyên truyền qua quản lý, khai thác tủ sách pháp luật:

Hiện nay 8/8 xã, phường đều quản lý và khai thác tốt số tủ sách pháp luật đã được trang bị với số lượng bình quân từ 500-580 đầu sách/tủ. Số lượng đầu sách và hoạt động của các tủ sách được duy trì thường xuyên và đảm bảo hiệu quả. Nhận và cấp 215 loại sách pháp luật cho 2 tủ sách pháp luật của xã, phường; nhận và cấp 3000 tờ rơi về tìm hiểu các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, và quy định về quyền và nghĩa vụ người khiếu nại và giải quyết khiếu nại.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017.

1. Tổ chức tốt các hội nghị TTPBGDPL, tập trung vào các luật mới ban hành theo kế hoạch của Hội đồng phối hợp tuyên truyền PBGDPL tỉnh. Chủ động, có kế hoạch tuyên truyền văn bản pháp luật theo sự chỉ đạo của UBND thị xã và của Sở Tư pháp, chỉ đạo cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn: Tập trung quán triệt nội dung, tinh thần và những điểm mới của Luật Phí và lệ phí, Luật Ngân sách (sửa đổi), Luật Tố tụng hành chính; Bộ Luật Dân sự (sửa đổi), Bộ Luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi), Luật Khiếu nại - Tố cáo, Luật Tiếp Công dân.

2. Xây dựng, quản lý khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn thị xã, trang bị thêm các đầu sách cho các đơn vị có tủ sách. UBND xã, phường chủ động đóng tư mới trang bị cho thôn, xóm, khu phố đảm bảo cho mọi người tìm đọc, nhằm nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về pháp luật trong cộng đồng dân cư;

3. Phối hợp với Ban thường trực ủy ban mặt trận Tổ quốc thị xã mở bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác Mặt trận ở cơ sở và khu phố, thôn và đội ngũ làm công tác Thanh tra nhân dân ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở; phòng Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBGDPL thị xã phối hợp với Ban thường trực UB.MTTQ thị xã củng cố và kiện toàn các tổ hòa giải tại các khu dân cư.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền PBGDPL theo sự chỉ đạo của cấp trên và của thị xã.

Nơi nhận:

- HĐPHPBGDPL Tỉnh (B/c);
- Lưu: VP, TP.



**PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ
Mai Đình Lâm**